



ไทยโพสต์

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 18 พฤศจิกายน 2563

ปีที่: 25 ฉบับที่: 8773

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 21.27 Ad Value: 15,952.50 PRValue (x3): 47,857.50

คลิป: ชาว-ค้า

หัวข้อข่าว: บางจากรุกเทคโนโลยีชีวภาพจับมืออเมริกาผูกโรงงานผลิต

บางจากรุกเทคโนโลยีชีวภาพ จับมืออเมริกาผูกโรงงานผลิต

สุจุมวิท • บางจากส่งบีบีจีไอผนึกกำลังเอกชนเมกาทุ่ม 800 ล้านดอลลาร์ลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง พร้อมเตรียมตั้งโรงงานเพื่อการผลิต และจัดจำหน่ายแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารวัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการลงนามสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) กับ Manus Bio บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำระดับโลก ว่าได้ใช้เงินลงทุนกว่า 800 ล้านดอลลาร์ซื้อหุ้นซีรีส์บีในบริษัท Manus Bio ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นการขยายธุรกิจครั้งสำคัญของบีบีจีไอ ในการยกระดับธุรกิจของบริษัทก้าวเข้าสู่ธุรกิจผลิต

ภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพมูลค่าสูงที่เป็นเทรนด์ของโลกในอนาคต จากเดิมที่ดำเนินธุรกิจด้านผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล หรือพลังงานชีวภาพรายใหญ่ของประเทศไทย

“กลุ่มบางจากฯ ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมสีเขียวเพื่อสังคมและความยั่งยืน และการลงทุนของบีบีจีไอกับ Manus Bio ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่ไม่ใช่เพียงของกลุ่มบางจากฯ แต่เป็นของประเทศไทยที่ได้เข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง ด้วยกลุ่มธุรกิจผู้นำนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ผ่านไบโอ อีโคโนมี และตอบโจทย์การเพิ่มความหลากหลายในการทำธุรกิจ สร้างสมดุลระหว่างธุรกิจประเภทต่างๆ และที่สำคัญคือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ใน

การดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ” นายชัยวัฒน์กล่าว

นายกิตติพงศ์ สิมสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บีบีจีไอ กล่าวว่าการร่วมลงทุนดังกล่าวบีบีจีไอขยายธุรกิจครั้งสำคัญของบีบีจีไอจะยกระดับผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมล้ำยุคมาใช้ อาทิ สารให้ความหวานจากธรรมชาติ สารปรุงแต่งสี กลิ่น รสจากธรรมชาติ วัตถุดิบชีวภาพสำหรับใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง รวมถึงวัตถุดิบชีวภาพสำหรับใช้ในการผลิตยาหรือชีวเภสัชภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับบีบีจีไอในการรุกเข้าสู่ธุรกิจนี้ในประเทศไทย พร้อมขยายสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้